

กระเบื้องผนังห้องครัว แบบไหนดูง่าย เช็ดล้างสะดวก

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.พ. 2568

ห้องครัวถือเป็นพื้นที่สำคัญของบ้านที่ต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความมันของน้ำมัน ละอองน้ำ และคราบอาหารอยู่เป็นประจำ การเลือก**กระเบื้องผนังห้องครัว**จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับห้องครัวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาและทำความสะอาดที่ง่ายด้วย



วันนี้เรามาดูกันว่า กระเบื้องผนังห้องครัวแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งาน และมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นเรื่องง่าย

วัสดุของกระเบื้องที่เหมาะสมกับห้องครัว

กระเบื้องเซรามิกเคลือบผิว เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับกระเบื้องผนังห้องครัว เนื่องจากมีคุณสมบัติกันน้ำ ทนความร้อน และทำความสะอาดง่าย ผิวเคลือบมันวาวช่วยป้องกันการซึมซับของคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก ทำให้สามารถเช็ดออกได้ง่ายด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

นอกจากนี้ กระเบื้องแก้ว (Glass Tiles) ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ด้วยพื้นผิวที่เรียบลื่น ไม่มีรูพรุน ทำให้คราบสกปรกไม่สามารถฝังตัวได้ แม้จะมีราคาสูงกว่ากระเบื้องเซรามิกทั่วไป แต่ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานและดูแลง่าย จึงคุ้มค่าในระยะยาว

ลักษณะพื้นผิวที่เหมาะสม

เมื่อเลือกกระเบื้องผนังห้องครัว ควรพิจารณาเลือกแบบที่มีพื้นผิวเรียบ หรือมีลวดลายนูนเพียงเล็กน้อย หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่มีความขรุขระมากเกินไป เพราะจะกลายเป็นที่สะสมของฝุ่นและคราบสกปรก ทำให้ทำความสะอาดยากในระยะยาว

ขนาดและการติดตั้ง

ขนาดของกระเบื้องก็มีผลต่อการดูแลรักษา กระเบื้องขนาดใหญ่จะมีรอยต่อที่น้อย ทำให้มีพื้นที่สะสมคราบสกปรกน้อยลง การเช็ดทำความสะอาดจึงทำได้ง่ายกว่า แต่ต้องมั่นใจว่าการติดตั้งมีความแน่นหนา และใช้วัสดุยาแนวคุณภาพดีที่ทนต่อความชื้นและความร้อน

การดูแลรักษาในระยะยาว

แม้จะเลือกกระเบื้องที่ดูแลง่ายแล้ว แต่การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีก็仍是สิ่งสำคัญ ควรทำความสะอาดทันทีเมื่อมีคราบอาหารหรือน้ำมันกระเด็น ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับวัสดุของกระเบื้อง และหมั่นตรวจสอบรอยแตกหรือการหลุดล่อนของยาแนวเป็นประจำ

เทคนิคการเลือกสีและลวดลาย

การเลือกสีของกระเบื้องผนังห้องครัวก็มีส่วนช่วยในเรื่องการดูแลรักษา สีกลางๆ หรือสีที่มีลวดลายพวยประมาณจะช่วยพรางคราบสกปรกได้ดีกว่าสีขาวล้วนหรือสีเข้มสุด อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงการใช้งานจริงและความชอบส่วนตัวประกอบด้วย

การเลือกกระเบื้องผนังห้องครัวที่ดูเรียบง่ายไม่ใช่เรื่องยาก เพียงคำนึงถึงวัสดุ พื้นผิว ขนาด และการติดตั้งที่เหมาะสม โดยเน้นที่กระเบื้องเคลือบผิวหรือกระเบื้องแก้วที่มีพื้นผิวเรียบ ขนาดใหญ่พอเหมาะ และเลือกสีที่ดูเรียบง่าย ก็จะช่วยให้การทำความสะอาดและดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากในระยะยาว